
 

 
 

สรุปเวทีเสวนาเปดปม ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 

วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
คณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศูนยวิชาการเพื่อความเปนธรรมในระบบ

เกษตรพันธสัญญา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เครือขายเกษตรกรพันธสัญญา มูลนิธิชีววิถี 
 

เกษตรกรพันธสัญญาโอดแบกรับความเส่ียง สัญญาไมเปนธรรม พอขาดุนก็ลอยแพ สวนกรรมการสิทธิฯ ผูบริโภค 

นักวิชาการ ประสานเสียงรวมผลักดันกลไกคุมครองเกษตรกร และสัญญากลางท่ีเปนธรรม หวังเห็นระบบธุรกิจ

การเกษตรและอาหารท่ีเปนธรรมและปลอดภัย ดานตัวแทนบริษัทยักษใหญซีพีรับลูกเห็นดวยในขอเสนอ สวน

กรณีเอกสารหลุด ท่ีประชุมเรียกรองใหองคกรส่ือ และสถาบันนักวิชาการตรวจสอบใหถึงท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความ

เปนธรรมในระบบอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 

21 กรกฎาคม 2557 : การเสวนาวิชาการหัวขอ “เปดปม ... ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” ท่ีหอง

เสวนาชั้นท่ี 6 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร บี ถนนแจงวัฒนะ 

กรุงเทพฯ รวมจัดโดย คณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศูนยวิชาการเพื่อความ

เปนธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เครือขายเกษตรกรพันธสัญญา มูลนิธิชวี

วิถี โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตัวแทนเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสญัญา ผูเลี้ยงไกไข ไกเนื้อ สุกร 

ปลาในกระชัง จ.เชียงใหม จ.มหาสารคาม จ.ขอนแกน จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย จ.เพชรบูรณ จ.สิงหบุรี 

ตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) องคกรพัฒนาเอกชน เขารวมประมาณ 40 คน  

น.พ.นิรันดร พิทักษวัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นวา การขับเคลื่อนเกษตรพันธสัญญา

เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ตองใชการตอสูภายใตแนวคิดสิทธิชุมชน ตองมีการรวมตัวของเกษตรกร และอํานาจในการ

จัดการชุมชนตองอยูในมือเกษตรกร ตองสรางใหเกิดดุลยอํานาจชุมชน การเผชิญหนาระหวางเกษตรกรกับทุนใหญ

เปนการตอรองท่ีไมสมดุล ไมมีทางชนะ เกษตรกรตองรวมตัวเพื่อเปลี่ยนสถานะการตอรองจากระดับปจเจกไปสูการ

แปลงเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเปนกฎหมายท่ีเปนธรรม เปนสิ่งท่ีเปนไปได เกษตรกรไมจําเปนตองจํานนตอสัญญาทาส ไม

เปนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพรอมท่ีจะเสนอเรื่องนี้แก คสช. เพื่อใหมีการปฏิรูปนโยบายระบบ

การเกษตรแบบพันธสัญญา และการจัดทํากฎหมายท่ีเหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิเกษตรกรใหไดรับความเปนธรรม 



นางบุญยืน ศิริธรรม อดีต สว. สมุทรสงคราม และประธานสหพันธองคกรผูบริโภค กลาววา กรณีท่ีเกษตรกร

บอกวาไมเคยเห็นสัญญาท่ีทํากับบริษัท บริษัทจะปรับเปลีย่นเนื้อหาในสัญญาอยางไรก็ได ถาแนะนําอะไรก็ตองทํา ถา

เจงก็ไมเก่ียวกับบริษัท เปนเรื่องท่ีนากลัวมาก ธุรกิจรานสะดวกซ้ือเปนธุรกิจท่ีบุกพิฆาตชุมชน ชองทางธุรกิจจะตองมี

สํานึกของความเปนมนุษยและเห็นใจเพื่อนมนุษยดวยกันบาง ตองถามธุรกิจขนาดใหญวารวยขนาดนี้ยังไมพอหรือจะ

เอาเปรียบประชาชนไปถึงไหน ตองเรียกรองจิตสํานึก สัญญาท่ีไมเปนธรรมพอมีปญหาก็ฟองฝายเดียว ชาวบานตาดาํๆ 

จะไปสูอะไรกับนายทุนท่ีมีท้ังนักวิชาการ สื่อ นักกฎหมาย เกษตรกรขอสัญญาก็ไมให เรื่องนี้ถือเปนสิทธิพื้นฐานของ

คูสัญญาเพราะเปนเรื่องสิทธิและความเปนธรรม ฝากกรรมการสิทธิเรื่องท่ีมีการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิในอาชพี สิทธิ

ของเกษตรกร ตองเรียกรองความรับผิดชอบตอสังคม ตองทําใหเกิดสัญญาท่ีเปนธรรม เพราะท่ีเปนอยูมันเปนสัญญา

ทาส เรื่องท่ีผูบริโภคไมเคยรูคือ เบื้องหลังท่ีมาของอาหารเหลานี้มาจากไหน ทํารายใครบาง ธุรกิจขนาดใหญมีอํานาจ

เหนือคนท่ีกํากับนโยบาย สื่อ ความรูทางวชิาการ ไมใชเรื่องงายท่ีผูบริโภคจะเขาใจ และตองหาทางเปดเผยใหมากข้ึน  

นายพร อินตะปา เกษตรกรผูเลี้ยงหมู จังหวัดเชียงใหม กลาววา เริ่มรูจักการเลี้ยงหมูแบบพันธสัญญาครั้ง

แรก จากมหาวิทยาลัยแมโจ เดิมเลี้ยงหมูประมาณ 30 ตัว จนในชวงป 2549 ตัวแทนบริษัทชักชวนใหเลี้ยงหมูจึง

เริ่มทําสัญญากับบริษัท มีการขยายขนาดกิจการเลี้ยงหมูจํานวน 120 ตัว เจาหนาท่ีบริษัทมาทําสัญญาท่ีบาน เม่ือ

เซ็นชื่อแลวเจาหนาท่ีนําเอาสญัญาไปดวยตั้งแตนั้นก็ไมเคยเห็นสัญญาอีกเลย ชวงท่ีเริ่มทําแรกๆ มีรายไดดี แตทาง

บริษัทก็ใหปรับโรงเรือนเปนระบบ EVAP พอเริ่มจะใชหนี้หมดบริษัทก็ใหปรับปรุงโรงเรือนอีก ตอนนี้ไมมีท่ีดินแลวตอง

ขายท่ีไปในป ๒๕๕๓ หนี้ก็ยังคางอยูหมดตัวแลว ตองไปอาศัยอยูกับลูก ท่ีดินท่ียังเหลืออยูก็กําลังจะขายทอดตลาด  

นายโชคสกุล มหาคารุง เกษตรกรเลี้ยงหมู จ.เชียงใหม กลาววา บริษัทพาไปดูงานฟารมท่ีประสบความสาํเร็จ

ทําใหคิดวามีรายไดดี ผมเองเปนเกษตรกรรุนใหมก็ไดศึกษาขอมูลมาพอสมควรและภาพลักษณของบริษัทก็ดี คิดวา

จะตองไดมากกวาเกษตรกรพนัธสัญญารุนบุกเบิกซ่ึงเคยไดรับรางวัลดีเดนของบริษัท แตเม่ือเปดฟารมได ๑ เดือน 

เกษตรกรท่ีไดรับรางวัลดีเดนของบริษัทก็ตองปดฟารม ผมอยูในระบบนี้ประมาณ ๑๐ ป สาเหตุท่ีเจงเพราะวา

เกษตรกรไมมีอํานาจท่ีจะจัดการการผลิต ถูกควบคุมถูกผูกขาด ลงทุนไมรูจบทําใหเกษตรกรเปนหนี้ธนาคารเพิ่มข้ึน 

เกษตรกรแบกรับความเสี่ยง ทางบริษัทไมทําตามสัญญา การเลี้ยงบางรุนบริษัทเอาหมูไมมีคุณภาพมาใหเราเลี้ยง สวน

เรื่องบอกเลิกสัญญานั้นไมจําเปน เพราะบริษัทจะท้ิงทันที ตอนนี้ก็ตองขายท่ีดิน คดีความก็ยังไมจบ สูญเสียอาชีพ 

นางสาวเบญจมาภรณ พ่ึงเดชะ ตัวแทนนาตยาฟารมกลาววา เลี้ยงไกกับบริษัทซีพีมาประมาณ ๑๐ ป ไม

คอยมีปญหาอะไรมาก แตมีรุนหนึ่งไกท่ีเอามาใหปวยเปนโรค ไกตายในรถประมาณ ๑๐ ตัว เราก็ผาซากเอาไปตรวจก็รู

วาเปนโรค เราบอกสัตวบาลวาไมขอรับไกแตเขาก็บอกวารบัไวกอนแลวจะชดเชยให ดวยความท่ีทําสัญญากันนมานาน

ก็เชื่อใจ แตเวลาไมถึงเดือนไกตายเปนพันตัว ไกไมไข ทําใหเราตองเปนหนี้ถึง ๒-๓ ลานบาท เราก็ฟองกองปราบ วาซี

พีเอาไกเปนโรคมาให ตอมามีการชดเชยจากซีพีแตกอนท่ีจะจายบรษิัทก็ใหพัฒนาฟารมใหมอีก เราก็ลงทุนเพิ่มอีก

ประมาณ ๕ ลานบาท แตหลังจากนั้นเขาก็ท้ิงฟารมเราไปเลย เราพยายามติดตอขอลงไกอีกครั้งเขาก็ไมตอบรับ 

เนื่องจากสัญญาเปนรุนตอรุน ในสัญญาไมมีการคุมครองสิทธิของเกษตรกรคุมครองสิทธิเฉพาะบรษิัท เปนความเสี่ยง

ของเกษตรกรท้ังหมด  

นางสุภาพร ตัวแทนเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข จังหวัดอยุธยา กลาววา เริ่มโครงการเลี้ยงไกเนื้อในป 2533 แบบ

รับจางเลี้ยงประกันรายได ไมเคยมีปญหาอะไร จนกระท่ังเกิดสถนการณไขหวัดนกระบาด บริษัทไมสงไกมาใหเลี้ยง 

ตอมาบริษัทใหเปลี่ยนมาเลี้ยงไกไขในป 2547 ตองลงทุนปรับปรุงโรงเรือนลงทุนอีก 2 ลานบาท พอป 2555 ก็เกิดโรค



ระบาดอีก ฟารมไมเปนโรคแตอยูในพื้นท่ีเสี่ยง บริษัทก็ไมเอาไกมาลงใหเปนเวลา 1 ป ท่ีผานมาคิดวาไมขาดทุนแตวา

เราตองปรับปรุงโรงเรือนอยูเรื่อยๆ หนี้เกายังไมหมดก็เพิ่มหนี้ใหมเขามา ตอนนี้ยังไมไดเลี้ยง สัญญาท้ังเกาและใหมมัน

ไมเปนธรรมท้ังนั้น เชน เม่ือเกิดโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติเกษตรกรตองรับความเสี่ยงท้ังหมด บริษัทจะบอกเลิก

สัญญาเม่ือไหรก็ได  

นายไสว มาลัย เกษตรกร จ.รอยเอ็ด กลาววา ป 2532 เจาหนาท่ีบริษัทซีพีมาแนะนําบิดาใหเลี้ยงหมูกับ

บริษัทและแนะนาํวาจะเปนอาชพีท่ีสงตอใหลูกหลานได บดิาจึงกูเงินจาก ธกส. มาประมาณ ๕ แสนกวาบาท แตงบไม

พอตองขายท่ีนานาํมาลงทุนเพิ่ม เม่ือรวมโครงการประมาณ 10 ป บริษัทแนะนําใหสรางโรงเรือนเพิ่ม และทําระบบ

ใหมปรับปรุงโรงเรือนใหม ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ เวลาจับหมูบริษัทจะไมจับหมูท่ีน้ําหนักไมถึง 100 กิโลกรัมทําใหขาดทุน 

ตอมาแนะนําใหเลี้ยงไกและใหปรับปรุงโรงเรือนใหมเปนหนี้เพิ่ม หนี้เกายังใชไมหมด พอก็ตัดสินใจเลิกเพราะเห็นวาไม

เปนธรรม บริษัทนี้เม่ือไปท่ีไหนก็พูดอยางนี้มาตลอดวา อาชพีนี้ทําไดชั่วลูกหลานถาเกษตรกรไมโกง ถาดูแลดีก็จะไปได  

อาจารยไพสิฐ พานิชยกุล นักวิชาการ ม.เชียงใหม กลาววา เกษตรพันธสัญญาเ กิด ข้ึนพรอมกับธุ ร กิจ

อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ท่ีทําใหการผลิตตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ําอยูในระบบหวงโซ

เดียวกัน ในแงปริมาณพบวามีความคลาดเคลื่อนในจํานวนของเกษตรพันธสัญญา ทําใหไมเห็นภาพผลกระทบเชิง

ปริมาณท่ีจะนําไปสูการแกไขเชิงนโยบาย และไมเห็นภาพความโหดรายของระบบ เกษตรพันธสัญญาเปนเครื่องมือของ

ระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารท่ีเกิดจากการตอรองระหวางบริษัทกับรัฐ โดยใหเปนไปตามกลไกตลาด สําหรับ

เกษตรกรตัวสัญญาเปนเครื่องมือผูกมัดเกษตรกรใหทําตามท่ีบริษัทสั่ง  เกษตรกรจึงตองมีอํานาจตอรอง และมีกลไก

ภาครัฐเขาไปกํากับดูแล สิ่งท่ีเกษตรกรจะทําไดคือการใหความรูกับเกษตรกร การสรางรวมกลุมตอรอง มีกลไกทาง

สังคมท่ีจะปองกันผลกระทบ มีกลไกเครือขายผูบริโภค ท่ีจะเขามาทําใหเกิดขอสัญญาท่ีเปนธรรมมากข้ึน  

เรื่องความไมเปนธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา หากไมมีการแกไขเรื่องนี้จะเปนระเบิดเวลาในสังคมไทย  

ในสถานการณการปฏิรูปในขณะนี้ ควรจะมีการสรางกลไกการปองกันและแกไขความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก

ประเด็นนี้เก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบับ และหนวยงานหลายสวน จึงมีขอเสนอให คสช. แตงตั้ง “คณะกรรมการ

กําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาท่ีเปนธรรม”  เพื่อควบคุม กํากับ แกไขปญหา รวมถึง

นโยบายและแนวทางของระบบการผลิตทางการเกษตรแบบพันธสัญญาโดยเฉพาะ อีกประเด็นท่ีสําคัญและสามารถ

ดําเนินการไดทันที ไดแก การนําสัญญากลางเพื่อเปนสัญญามาตรฐานเพื่อใชในการตกลงซ้ือขายพืชผลแลผลิตภัณฑ

ทางการเกษตร  โดยนํามาใชในพื้นท่ีนํารองกอน แลวพัฒนาใหมีความเหมาะสม 

 นางสาว กิ่งกร นรินทรกุล มูลนิธิชีววิถี กลาววา หลังจากท่ีเห็นรายงานศูนยขอมูล&ขาวสืบสวนเพื่อสิทธิ

พลเมือง หรือเว็บไซต TCIJ ไดเผยแพรเอกสารฝายประชาสัมพันธของบรรษัทเก่ียวกับกรณีการแทรกแซงทางการ

ทํางานทางวิชาการ ทําใหเห็นข้ันตอนการดําเนินการประชาสัมพันธและการปกปดขอมูลของธุรกิจการเกษตรและ

อาหารขนาดใหญ ทําใหกระบวนการเชิงความรูวิชาการถูกผูกขาดโดยบริษัท เชน การปลูกขาวลูกผสม ถูกนําเสนอใน

สื่อท่ีหลากหลายผานปากของนักวิชาการท่ีนาเชื่อถือ และความรูชุดเดียวกันนี้เปนเหตุผลเดียวกันกับหนวยงานราชการ 

นักวิชาการนําเอาไปเสนอตอ แสดงใหเห็นถึงการผูกขาดขอมูลในการสื่อสารโดยบรษิัท โดยไมมีการตรวจสอบในท่ี

สาธารณะ ไมมีพื้นท่ีสําหรับผูเสียหายหรือผูบริโภค เม่ือพูดถึงขอเสนอเราจะเสนอตอใครได ซีพี ผูบริโภค หรือ

เกษตรกรรายยอย เราจะสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อฝาวงลอมของการสื่อสารของขบวนการบริษัทขนาดใหญ ซ่ึง

จะตองมีกระบวนการสื่อสารสาธารณะท่ีโปรงใสไดอยางไร  



 นายณรงค เจียมใจบรรจง ตัวแทนบริษัทซีพี กลาววา ประเด็นเรื่องพันธสัญญามีแงมุมท้ังบวกและลบ กรณี

บริษัทซีพี มีเกษตรกรสัตวบกประมาณ ๕ พันราย ไกไขก็มีนโยบายเลิกขยายมาตั้งแตป ๒๕๕๑ ไกเนื้อและหมูก็อาจจะ

มีบางพื้นท่ี เราไปขยายธุรกิจปลายน้าํและงานในตางประเทศแทน สํากรับปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรทางซีพีก็ไมได

นิ่งนอนใจ พรอมท่ีจะปรับปรุงแกไข ท้ังนี้ก็เห็นดวยและพรอมท่ีจะสนับสนุนเรื่องสัญญากลาง และมีการตัง้

คณะกรรมการกลางมากํากับดูแล ยินดีเอาสัญญาของซีพีไปมอบใหเปนตัวอยาง สวนกรณีเกษตรกร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เกิดจากการสื่อสารท่ีผิดพลาดและทางเกษตรกรเองก็แสดงเจตนาวาอยากจะเลิกเลี้ยง แลวมา

เรียกรองคาเสียหายประมาณ 4 ลานบาท ลาสุดมีการรองเรียนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดนายปริญญา ศิริ

สารการ เรื่องนี้ตองมีการเจรจากันตอไป  

นายอุบล อยูหวา เครือขายเกษตรกรพันธสัญญา กลาววา ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปนเรื่องทางเศรษฐกิจสังคม

ท่ียืดเยื้อมานาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนมาจากคุณภาพปจจัยการผลิต ในขณะท่ีสัญญานั้น เกษตรกรมักลงทุนไปกอนแลวเซ็น

สัญญาภายหลัง ปจจัยการผลิตท้ังหมดอยูภายใตการควบคุมของบริษัท การชั่งน้ําหนักเปนปญหาท้ังผูเลี้ยงหมูและไก 

น้ําหนักหายไปเม่ือไปถึงปลายทาง ในระบบสายพานการผลิตนี้เกษตรกรถูกกําหนดและควบคุมท้ังหมด การคํานวณ

ผลตอบแทนคอนขางซับซอน เกษตรกรยังไมเขาใจ เปนความสัมพันธท่ีเหลื่อมล้ําและรุนแรงท่ีบรรษัทใหญกระทําตอ

เกษตรกร ซ่ึงยังไมมีกลไกหนวยราชการใดท่ีเขามาดูแลหรือรับผิดชอบ องคกรผูบริโภคก็ยังไมเขาใจในประเด็นนี้  

นายอุบล อยูหวา แถลงขาวระบุวา กรณีการแทรกแซงการทํางานวิชาการ นักวิชาการมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิชาการ มีการเขียนบทความสนับสนุน การตอบโตประเด็นขาวเชิงลบ โดยมิไดใชขอมูลขอเท็จจริงเชิงวิชาการ 

ขอใหมหาวิทยาลัยและสถาบนัวิชาการตนสังกัดตรวจสอบอยางจริงจัง และขอใหนักวิชาการท่ีถูกกลาวถึงชี้แจงกับ

สังคมโดยเรงดวน สวนกรณีการแทรกแซงทางการทํางานสื่อมวลชน กรณีสื่อมวลชนอาวุโสมีขอกลาวหาวารับเงิน

บรรษัทเอกชน 19 ราย ขอใหสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและสภาวิชาชพีขาววิทยุและโทรทัศนไทย รวมท้ังองคกร

ตนสังกัด ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงและชี้แจงตอสาธารณะ และมีมาตรการเฝาระวังในการทํางานขาวท่ีเปนอิสระ  

สวนกรณีปญหาเกษตรกรระบบเกษตรกรพันธสัญญา ใหมีการดําเนินการ 3 ประเด็น ไดแก 1) การจัดตั้ง 

“คณะกรรมการกําหนดนโยบายเพื่อการพฒันาระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาท่ีเปนธรรม” เพื่อควบคุม กํากับ แกไข

ปญหา รวมถึงกําหนดนโยบายและแนวทางของระบบการผลิตทางการเกษตรแบบพันธะสัญญาโดยเฉพาะ  2) การ

จัดทําสัญญากลาง ขอตกลงซ้ือขายพืชผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร เพื่อใหเกิดสัญญารวมท่ีเปนธรรมระหวาง

บรรษัทและเกษตรกร โดยใหดําเนินการนาํรองกับกลุมผูเลี้ยงไกบริษัทสหฟารมจํากัด ในการเลี้ยงไกกับบริษัทรอบใหม

3) การจัดทําพระราชบัญญัติเกษตรพันธสัญญา เพื่อรวมกันแบกรับความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต หลักการแบงปน

ผลประโยชนมาใชในการจัดสรรผลตอบแทนท่ีเปนธรรม การบูรณาการหนวยงานในระดับพื้นท่ีใหเขามาจดทะเบียน 

การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีจากระบบการผลิตทางการเกษตร และ จัดตั้งระบบการไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาท 

จากการเสวนาเปดปม ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ซ่ึงประกอบไปดวย ตัวแทนบริษัทซีพี 

เกษตรกรและอดีตเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ไกเนื้อ สุกร ปลาในกระชัง จ.เชียงใหม จ.มหาสารคาม จ.ขอนแกน จ.ชัยภูมิ 

จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย จ.เพชรบูรณ จ.สิงหบุรี องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ  มีขอสรุปรวมกันวา รัฐควรมีการตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการทํางานรวมกัน

ในระบบเกษตรพันธสัญญา การเขาถึงขอมูลระบบเกษตรกรพันธสัญญา และการกําหนดมาตรฐานสัญญาท่ีเปนธรรม

รวมกันระหวางเกษตรกรกับบรรษัทอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ   
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